
รายงานผลการดาํเนินงาน/โครงการสําคญัด้านทางหลวงของการทางพเิศษแห่งประเทศไทย ประจาํปีงบประมาณ 2557  
ณ เดือนธันวาคม 2556 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน

โครงการ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 
(ล้านบาท) 

สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงาน 
สถานะปัจจบุนั/ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/ 
ปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) 

1. โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน 
รอบนอกกรุงเทพมหานคร 

27,022  
(เงินอุดหนุน 

ค่าจัด
กรรมสิทธิ์ 
ที่ดินจํานวน 

9,564  
ล้านบาท 
เอกชน
รับภาระ 

ค่าก่อสร้าง 
จํานวน 

17,137  
ล้านบาท และ
ค่าควบคุมงาน 

321  
ล้านบาท) 

 

1,550  
(ค่าจัด

กรรมสิทธิ์
ที่ดิน) 

การก่อสร้าง 
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี  (ครม . )  เมื่อ วันที่  4 

กันยายน 2555 ได้มีมติให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือก
เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินโครงการทางพิเศษสายศรีรัช- 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ที่เสนอให้บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) เป็นเอกชนร่วมลงทุนโครงการ และเห็นชอบใน
หลักการร่างสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง 
บริหารจัดการ ให้บริการและบํารุงรักษา โครงการทางพิเศษ 
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ที่สํานักงาน 
อัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณา 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ลงนามในสัญญา 
กับ BECL เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 และมีหนังสือแจ้ง 
ให้เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555 (ระยะเวลา
ดําเนินงานก่อสร้าง 48 เดือน) คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณ
ปี ๒๕๕๙ รวมทั้ง กทพ. ได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 
รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการลงนามในสัญญาสัมปทาน
การลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและ

การก่อสร้าง 
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) (BECL) ได้ดําเนินการก่อสร้าง
โ ค ร งก า รทา งพิ เ ศษสายศรี รั ช - 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ งานก่อสร้างสํานักงานสนามและ
สิ่งอํานวยความสะดวกแล้วเสร็จ และ
อยู่ระหว่างดําเนินการสํารวจและรื้อ
ย้ายสาธารณูปโภค งานเสาเข็มเจาะ 
งานทดสอบเสาเข็ม และงานโยธาอื่น ๆ 
รวมทั้งได้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง
และงานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย โดยความก้าวหน้างาน
ก่อสร้าง ณ เดือนธันวาคม 2556  
มีผลงานร้อยละ 12.30 เปรียบเทียบ
กับแผนงานร้อยละ 13.20 ช้ากว่า



 - 2 -

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน

โครงการ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 
(ล้านบาท) 

สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงาน 
สถานะปัจจบุนั/ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/ 
ปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) 

บํารุงรักษา โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร เรียนปลัดกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบ 
และพิจารณานําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อ
นําเสนอ ครม. เพื่อทราบต่อไป ซึ่ง ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2556 รับทราบเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

BECL ได้เริ่มดําเนินงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 
2555 โดย กทพ. ได้ส่งมอบพื้นที่ในเขตทางรถไฟให้ BECL 
เพื่อดําเนินการก่อสร้างตามสัญญาฯ ดังนี้ 

1) พื้นที่ในเขตทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) บริเวณตอนที่ 2 (จากถนนราชพฤกษ์-สถานีรถไฟ
บางบําหรุ) และตอนที่ 3 (จากสถานีรถไฟบางบําหรุ-สะพาน
พระราม 6) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556  

2) พื้นที่ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ที่อยู่ในพื้นที่
บริ เวณตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 
2556 

3) พื้นที่ในเขตทางรถไฟตอนที่ 1 (จากถนนวงแหวน 
รอบนอกกรุงเทพมหานคร-ถนนราชพฤกษ์) และตอนที่ 4 
(จากสะพานพระราม 6-ชุมทางรถไฟบางซื่อ) เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2556 

คณะกรรมการประสานงานโครงการทางพิเศษสายศรีรัช- 

แผนงานร้อยละ 0.90 เนื่ องจาก 
ผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้างฐานราก
ของโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนงาน 
ที่กําหนด  

การก่ อสร้ างบริ เวณทางแยก 
ต่างระดับบางซื่อ ซึ่งซ้อนทับกับการ
ก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง 
(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต การรถไฟ-
แห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้จัดให้มี
การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าพื้นที่
ทั บ ซ้ อนบริ เ วณบางซื่ อ ร่ วม กั น 
ระหว่าง กทพ. BECL กิจการร่วมค้า เอส ยู  
(ผู้รับจ้างของ รฟท.) และวิศวกรที่ปรึกษา
ของ กทพ. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2556 โดยมีผู้ว่าการ รฟท. เป็นประธาน
การประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ 
กทพ. BECL หารือกับผู้รับจ้างของ รฟท. 
เพื่ อ ให้ เ ข้ า พื้นที่ ก่ อสร้ า งบริ เ วณ 
ทับซ้อน โดยทั้ง 2 หน่วยงานสามารถ
ดําเนินงานก่อสร้างของแต่ละโครงการได้ 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน

โครงการ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 
(ล้านบาท) 

สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงาน 
สถานะปัจจบุนั/ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/ 
ปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) 

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมครั้งที่ 
3/2556 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งที่ประชุมได้มี
มติรับทราบผลการดําเนินงานโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และให้ปรับแก้รายงาน 
ผลการดําเนินงานโครงการฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ประสานงานฯ และเวียนให้คณะกรรมการประสานงานฯ 
พิจารณาก่อนรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
เพื่อทราบและสําเนาเอกสารที่ เกี่ยวข้องส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตามที่กําหนดไว้ 
ในมาตรา 44 (4) แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ต่อไป ซึ่งประธานคณะกรรมการ
ประสานงานฯ (ผู้ว่าการ กทพ.) ได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2556 เรียนปลัดกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบและรายงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบรายงานผลการ
ดําเนินงานดังกล่าวต่อไปแล้ว 

กทพ. ได้เข้าประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องแนวทางการ 
เข้าใช้พื้นที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจตุจักร (หมอชิต 2) 
เพื่อก่อสร้างโครงการฯ ร่วมกับบริษัท ขนส่ง จํากัด (บขส.) 
และ BECL เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งในที่ประชุม 
บขส. ไม่ขัดข้องให้ BECL เข้าใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อ

และต่อมา รฟท. ได้จัดประชุมเพื่อ
พิจารณาเรื่องดังกล่าวร่วมกับ กทพ. 
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (ที่ปรึกษา
ของ รฟท.) ผู้รับจ้างของ รฟท. และ 
BECL เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 
ผลการประชุมสรุปว่า BECL สามารถเข้า
พื้นที่ก่อสร้างบริเวณถนนกําแพงเพชร 2 
ได้ก่อนโดยไม่ติดขัดกับงานก่อสร้าง
ของ รฟท. แต่ขอให้ชะลอการก่อสร้าง
บริเวณปั๊มแก๊ส (ใกล้ทางออกสถานี
ขนส่ง) ไว้ก่อน เนื่องจากในอนาคต 
รฟท. จะก่อสร้างถนนมาเชื่อมกับ
ถนนกําแพงเพชร 2 บริเวณปั๊มแก๊ส
ดังกล่าว และอาจจะมีการทํา Underpass 
ลอดใต้ถนนกําแพงเพชร 2 เพื่อส่งรถ
ขึ้ น ท า งพิ เ ศษบริ เ วณ ด่ าน เ ก็ บ - 
ค่าผ่านทางพิเศษบางซื่อ ส่วนเรื่อง
รูปแบบการก่อสร้างที่ได้ข้อยุติในระดับ
กระทรวงแล้ วนั้ น  เป็ นรู ปแบบที่



 - 4 -

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน

โครงการ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 
(ล้านบาท) 

สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงาน 
สถานะปัจจบุนั/ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/ 
ปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) 

ดําเนินการก่อสร้างโครงการฯ และให้ BECLจัดทําแผนการ 
จัดจราจรบนถนนกําแพงเพชร 2 โดยในระหว่างการก่อสร้าง
หากตรงกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้ BECL ย้ายเครื่องจักร
ออกจากบริเวณดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบต่อปัญหาการจราจร 
ต่อมา กทพ. ได้เข้าประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าเรื่อง
ดังกล่าวร่วมกับ บขส. และ BECL เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2556 โดยในที่ประชุม BECL ได้เสนอแผนการเข้าพื้นที่
บริเวณรั้วด้านหน้าของสถานีขนส่งผู้โดยสารจตุจักร (หมอชิต 2) 
บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ และบริเวณทางเข้า-ออก
สถานีขนส่งฯ เพื่อก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อ จํานวน 9 ต้น 
ประมาณเดือนมีนาคม 2557 โดยจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง
ประมาณ 4 เดือน ซึ่ง บขส. ขอให้ BECL จัดส่งแผนการ
ก่อสร้างให้ บขส. พิจารณาก่อนเข้าดําเนินการก่อสร้างด้วย  

กทพ. ได้ตรวจสอบพื้นที่ ก่อสร้างบริเวณจุดจอดรถ
โดยสารประจําทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
บริเวณถนนกําแพงเพชร 2 (หมอชิต ) ร่วมกับ ขสมก. BECL 
และวิศวกรที่ปรึกษาของ กทพ. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2556 ซึ่งสรุปว่า ขสมก. ไม่ขัดข้องที่ กทพ. จะเข้าพื้นที่ก่อสร้าง
บริเวณดังกล่าว โดยขอให้ กทพ. จัดส่งหนังสือที่ รฟท. ได้อนุญาต
ให้ กทพ. เข้าพื้นที่ของ รฟท. เพื่อก่อสร้างโครงการฯ ผังแสดง

สอดคล้องกับรูปแบบที่โครงการระบบ
รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ได้แก้ไขแบบ
ตามสัญญาแล้ว แต่เนื่องจากขณะนี้ รฟท. 
อยู่ระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงงาน 
ซึ่งหาก กทพ. ดําเนินการก่อสร้างทาง
พิเศษก่อนอาจต้องรับความเสี่ยงกรณี
หาก รฟท. ไม่ปรับแบบ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับแบบของ กทพ. ทําให้ทางพิเศษ
จะไม่สามารถอยู่ที่ระดับ 2 ได้แต่จะต้อง
ไปอยู่ที่ระดับ 4 แทน ซึ่งปัจจุบัน BECL 
ยังไม่สามารถเข้าดําเนินการก่อสร้าง
บริเวณพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการระบบ
รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ได้ 

การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ณ เดือนธันวาคม 2556 มีผลการ

ดําเนินงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินร้อยละ 
94.00 เปรียบเทียบกับแผนงาน 
ร้อยละ 92.50 เร็วกว่าแผนงานร้อย
ละ 1.50 
     สําหรับการเข้าใช้พื้นที่ตอนที่ 4 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน

โครงการ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 
(ล้านบาท) 

สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงาน 
สถานะปัจจบุนั/ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/ 
ปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) 

ตําแหน่งพื้นที่ก่อสร้างและแผนการดําเนินการก่อสร้างให้ ขสมก. 
พิจารณา โดยขอให้ กทพ. เข้าพื้นที่ก่อสร้างหลังช่วงเทศกาล
ปีใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาล
ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบัน กทพ. อยู่ระหว่างจัดทําหนังสือถึง ขสมก. 
เพื่อจัดส่งแผนงานและผังพื้นที่เพื่อขออนุมัติดําเนินการก่อสร้าง
โครงการฯ ในเขตพื้นที่ของ ขสมก. โดยจะเริ่มเข้าดําเนินการ
ก่อสร้างในวันที่ 10 มกราคม 2557 และจะคืนพื้นที่ก่อสร้างตาม
สภาพเดิมเมื่องานก่อสร้างในส่วนดังกล่าวแล้วเสร็จ 

คณะกรรมการกํากับการติดตามตรวจสอบและการ
ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมช่วงดําเนินการก่อสร้าง
โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  
ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556  
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับทราบผลการดําเนินงานตามมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2556 
และให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการกํากับการติดตามตรวจสอบฯ 
ไปพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 
พร้อมทั้งจัดทําร่างบันทึกรายงานผลการกํากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการฯ  เ วียนให้คณะกรรมการกํ า กับการติดตาม 
ตรวจสอบฯ พิจารณาก่อนรายงานคณะกรรมการ กทพ. 

ตามรูปแบบที่ผู้ว่าการการทางพิเศษ-
แห่งประเทศไทยได้อนุมัติเมื่อวันที่ 5 
กันยายน 2556 ปรากฏว่ามี พื้นที่
บางส่วนซ้อนทับกับแนวเขตทางของ 
ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นที่ 2) 
ที่ กทพ. ได้นําพื้นที่ออกให้เช่า ขณะนี้ 
กทพ.  ได้รับมอบพื้นที่เช่าคืนจากผู้เช่า
เรียบร้อยแล้ว และจะดําเนินการส่ง
มอบพื้นที่ให้ BECL ต่อไป ส่วนพื้นที่ 
ที่ เป็นกรรมสิทธิ์ของ รฟท. ขณะนี้
เจ้าหน้าที่ของ กทพ. ได้เข้าดําเนินการ
วางแนวเขตทางพิเศษ เพื่อทําการ
สํารวจสอบสวนสิทธิ์ตามขั้นตอนการ
เวนคืน พร้อมทั้งได้ประสาน BECL 
บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และ
เจ้าหน้าที่ของ รฟท. เข้าร่วมตรวจสอบ
พื้นที่เพื่อใช้ในการก่อสร้าง และหาก
พบปัญหาอุปสรรคก็ได้ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาให้ลุล่วงไปในระดับหนึ่งแล้ว 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน

โครงการ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 
(ล้านบาท) 

สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงาน 
สถานะปัจจบุนั/ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/ 
ปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) 

ต่อไป 
การก่อสร้างบริเวณทางแยกต่างระดับบางซื่อ ซึ่งซ้อนทับกับ

การก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วง
บางซื่อ-รังสิต รฟท. ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการ
เข้าพื้นที่ทับซ้อนบริเวณบางซื่อร่วมกันระหว่าง กทพ. BECL 
กิจการร่วมค้า เอส ยู (ผู้รับจ้างของ รฟท.) และวิศวกรที่ปรึกษา
ของ กทพ. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 โดยมีผู้ว่าการ 
รฟท. เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ กทพ. 
BECL หารือกับผู้รับจ้างของ รฟท. เพื่อให้เข้าพื้นที่ก่อสร้าง
บริเวณทับซ้อน โดยทั้ง 2 หน่วยงานสามารถดําเนินงานก่อสร้าง
ของแต่ละโครงการได้ และต่อมา รฟท. ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องดังกล่าวร่วมกับ กทพ. บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (ที่ปรึกษาของ รฟท.) ผู้รับจ้างของ 
รฟท. และ BECL เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ผลการประชุม
สรุปว่า BECL สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างบริเวณถนนกําแพงเพชร 2 
ได้ก่อนโดยไม่ติดขัดกับงานก่อสร้างของ รฟท. แต่ขอให้ชะลอ
การก่อสร้างบริเวณปั๊มแก๊ส (ใกล้ทางออกสถานีขนส่ง) ไว้ก่อน 
เนื่องจากในอนาคต รฟท. จะก่อสร้างถนนมาเชื่อมกับ 
ถนนกําแพงเพชร 2 บริเวณปั๊มแก๊สดังกล่าว และอาจจะมี
การทํา Underpass ลอดใต้ถนนกําแพงเพชร 2 เพื่อส่งรถ 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน

โครงการ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 
(ล้านบาท) 

สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงาน 
สถานะปัจจบุนั/ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/ 
ปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) 

ขึ้นทางพิเศษบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางซื่อ ส่วนเรื่อง
รูปแบบการก่อสร้างที่ ได้ข้อยุ ติในระดับกระทรวงแล้วนั้น  
เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับรูปแบบที่โครงการระบบรถไฟชานเมือง 
(สายสีแดง) ได้แก้ไขแบบตามสัญญาแล้ว แต่เนื่องจากขณะนี้ 
รฟท. อยู่ระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงงาน ซึ่งหาก กทพ. 
ดําเนินการก่อสร้างทางพิเศษก่อนอาจต้องรับความเสี่ยงกรณี
หาก รฟท. ไม่ปรับแบบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับแบบของ กทพ. 
ทําให้ทางพิเศษจะไม่สามารถอยู่ที่ระดับ 2 ได้แต่จะต้องไปอยู่
ที่ระดับ 4 แทน ซึ่งปัจจุบัน BECL ยังไม่สามารถเข้าดําเนินการ
ก่อสร้างบริเวณพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการระบบรถไฟชานเมือง 
(สายสีแดง) ได้ 

BECL ได้ดําเนินการก่อสร้างโครงการฯ ได้แก่ งานก่อสร้าง
สํานักงานสนามและสิ่ งอํ านวยความสะดวกแล้วเสร็จ  
และอยู่ระหว่างดําเนินการสํารวจและรื้อย้ายสาธารณูปโภค  
งานเสาเข็มเจาะ งานทดสอบเสาเข็ม และงานโยธาอื่น ๆ 
รวมทั้ งไ ด้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม 
ในระยะก่อสร้างและงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
โดยความก้าวหน้างานก่อสร้าง ณ เดือนธันวาคม 2556  
มีผลงานร้อยละ 12.30 เปรียบเทียบกับแผนงานร้อยละ 13.20 
ช้ากว่าแผนงานร้อยละ 0.90  เนื่องจากผู้รับจ้างดําเนินการ
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน

โครงการ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 
(ล้านบาท) 

สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงาน 
สถานะปัจจบุนั/ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/ 
ปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) 

ก่อสร้างฐานรากของโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด    
      การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
      มีการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ ดินใน
บริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อทําการก่อสร้างโครงการทางพิเศษ
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 16 ก เมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2555 โดยกําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
ในท้องที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา  
เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ และ
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555 ณ เดือนธันวาคม 
2556 มีผลการดําเนินงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินร้อยละ 94.00 
เปรียบเทียบกับแผนงานร้อยละ 92.50 เร็วกว่าแผนงาน 
ร้อยละ 1.50 

สําหรับการเข้าใช้พื้นที่ตอนที่ 4 ตามรูปแบบที่ผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้อนุมัติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 
2556 ปรากฏว่ามีพื้นที่บางส่วนซ้อนทับกับแนวเขตทางของ 
ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นที่ 2) ที่ กทพ. ได้นําพื้นที่
ออกให้เช่า ขณะนี้ กทพ. ได้แจ้งบอกเลิกสัญญาเช่า และให้ผู้เช่า 
ส่งมอบพื้นที่คืนให้ กทพ. ส่วนพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ รฟท. 
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ของ กทพ. ได้เข้าดําเนินการวางแนวเขตทาง
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน

โครงการ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 
(ล้านบาท) 

สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงาน 
สถานะปัจจบุนั/ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/ 
ปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) 

พิเศษ เพื่อทําการสํารวจสอบสวนสิทธิ์ตามขั้นตอนการเวนคืน 
พร้อมทั้งได้ประสาน BECL บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) 
และเจ้าหน้าที่ของ รฟท. เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่เพื่อใช้ในการ
ก่อสร้าง และหากพบปัญหาอุปสรรคก็ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา
ให้ลุล่วงไปในระดับหนึ่งแล้ว 

2. โครงการทางพิเศษสายกะทู้–ป่าตอง จังหวัด
ภูเก็ต 

6,082 
(กทพ. 

ประมาณการ) 

23.40 
(ค่าศึกษา
ความ

เหมาะสมและ
ออกแบบ

รายละเอียด) 

     ในการประชุม ครม . เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555  
ได้เห็นชอบในหลักการโครงการอุโมงค์ลอดเข้าหาดป่าตอง  
เพื่อแก้ปัญหาจราจร วงเงิน 5,556.04 ล้านบาท ที่เทศบาล
เมืองป่าตองเป็นผู้เสนอ โดยมอบให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา
ศึกษาความเหมาะสมเพิ่มเติม และให้เทศบาลเมืองป่าตอง
หารือกับท้องถิ่นใกล้เคียงในการพิจารณากําหนดสัดส่วนเงิน
สมทบของท้องถิ่นในการลงทุนก่อสร้างอุโมงค์ รวมทั้งการกําหนด
แนวทางการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน และการกําหนดอัตรา
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางที่เหมาะสม ซึ่งรัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ กทพ. พิจารณาศึกษา
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ เชื่อมเส้นทางระหว่างอําเภอกะทู้- 
หาดป่าตอง ดังกล่าว โดยปัจจุบัน กทพ. ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 
ที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 และแจ้งให้ที่ปรึกษา
เริ่มงานวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีระยะเวลาการศึกษา 
15 เดือน โดยจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2557 
     กทพ. ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการกํากับการศึกษา

     กทพ .  ไ ด้ จั ด ให้ มี การประชุ ม
คณะอนุกรรมการกํ ากับการศึกษา 
ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม 
เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียด 
โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง 
จั ง ห วั ด ภู เ ก็ ต  ครั้ ง ที่  1 /2556 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 เพื่ อ
พิจารณารายงานเบื้องต้น (Inception 
Report) ของที่ปรึกษา และครั้งที่ 
2/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 
เพื่อพิจารณาร่างรายงานการศึกษา
ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม 
เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 
     ที่ปรึกษาได้จัดให้มีการประชุม
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน

โครงการ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 
(ล้านบาท) 

สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงาน 
สถานะปัจจบุนั/ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/ 
ปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) 

ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียด โครงการ 
ทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2556 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 เพื่อพิจารณารายงานเบื้องต้น 
(Inception Report) ของที่ปรึกษา และครั้งที่ 2/2556 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 เพื่อพิจารณาร่างรายงานการศึกษา
ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  
     ที่ปรึกษาได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่จังหวัด
ภูเก็ต เพื่อนําเสนอความเป็นมา รายละเอียดของโครงการ 
และแนวสายทางที่จะทําการศึกษาและออกแบบรายละเอียด 
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ที่จังหวัดภูเก็ต  
เพื่อนําเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมฯ และมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 
ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อนําเสนอความ
เป็นมา รายละเอียดของโครงการ และ
แนวสายทางที่จะทําการศึกษาและ
ออกแบบรายละเอียด และครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ที่จังหวัด
ภูเก็ต  เพื่อนํา เสนอผลการศึกษา 
ความเหมาะสมฯ และมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 

3. โครงการทางพิเศษสายบูรพาวิถี–พัทยา 35,743 18.45 
(ค่าศึกษา
ความ

เหมาะสม) 

     ปัจจุบันการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานคร
และพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
อย่ างมาก  เนื่ องจากในบริ เวณดั งกล่ าวเ ป็ นที่ ตั้ งของ 
นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง รวมทั้งมีท่าเรือแหลมฉบัง
ที่เป็นประตูการนําเข้าและส่งออกสินค้าหลักของประเทศ  
นอกจากนั้นพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกยังเป็นแหล่ง 

     กทพ. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
ความเหมาะสม และได้ลงนามในสัญญา 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 แจ้งให้
ที่ปรึกษาเริ่มงานเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 
2556 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 15 เดือน 
จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2557 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน

โครงการ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 
(ล้านบาท) 

สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงาน 
สถานะปัจจบุนั/ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/ 
ปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) 

ท่องเที่ยวสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายหาดบางแสน และ 
เมืองพัทยา กทพ. ได้ตระหนักถึงความจําเป็นในการพัฒนา 
โครงข่ายทางพิเศษเพื่อรองรับความต้องการเดินทางและขนส่ง
สินค้าดังกล่าว จึงได้วางแผนการต่อขยายโครงข่ายทางพิเศษ
บูรพาวิถี ไปยังนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง 
ชายหาดบางแสนและเมืองพัทยา โดยปัจจุบัน กทพ. ได้ว่าจ้าง 
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม และได้ลงนามในสัญญา 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 แจ้งให้ที่ปรึกษาเริ่มงานเมื่อวันที่ 
21 มิถุนายน 2556 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 15 เดือน จะแล้วเสร็จ
ในเดือนกันยายน 2557 ซึ่งที่ปรึกษาได้ส่งรายงานเบื้องต้น 
(Inception Report) แล้ว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 
     ที่ปรึกษาได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556 ที่จังหวัด
ชลบุรี เพื่อนําเสนอความเป็นมา รายละเอียดของโครงการ 
ขอบเขตของการศึกษา และแนวทางเลือกของโครงการ 

ซึ่งที่ปรึกษาได้ส่งรายงานเบื้องต้น 
(Inception Report) แล้ว เมื่อวันที่ 
18 กรกฎาคม 2556 
     ที่ปรึกษาได้จัดให้มีการประชุม
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556 
ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อนําเสนอความเป็นมา 
รายละเอียดของโครงการ ขอบเขต
ของการศึกษา และแนวทางเลือกของ
โครงการ 

4 .  โ ค ร งก า รทา งพิ เ ศษสายอุด ร รัถ ย า -
พระนครศรีอยุธยา 

21,271 13.50 
(ค่าศึกษา
ความ

เหมาะสม) 

     พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านทิศเหนือ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้ง 
โดยมีความรุนแรงที่สุดในปี 2554 ซึ่งเส้นทางเกือบทั้งหมด
ถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางได้อีกทั้งในปัจจุบันการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรม

     กทพ .  ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 
ที่ปรึกษา บริษัท โชติจินดา มูเชล 
คอนซัลแตนท์ จํากัด บริษัท ไวส  
โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จํากัด และบริษัท 
เทสโก้ จํากัด เพื่อดําเนินงานศึกษา
ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม 



 - 12 -

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน

โครงการ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 
(ล้านบาท) 

สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงาน 
สถานะปัจจบุนั/ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/ 
ปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) 

ขนาดใหญ่ตั้งอยู่โดยรอบ โดยส่วนใหญ่การเดินทางจะใช้ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 32 ซึ่งในปัจจุบันเริ่มเกิดปัญหาการจราจร
ติดขัด กทพ . ได้ตระหนักถึงความจําเป็นในการพัฒนา
โครงข่ายทางพิเศษเพื่อรองรับความต้องการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าดังกล่าว จึงได้วางแผนการต่อขยายโครงข่ายทาง
พิเศษอุดรรัถยา ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 
บริเวณอําเภอบางปะหัน เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทาง 
ที่สะดวกรวดเร็วเชื่อมโยงกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
เป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางในกรณีที่เกิดเหตุอุทกภัยอีกด้วย 
ซึ่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในสัญญาจ้าง
ที่ปรึกษา บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จํากัด บริษัท 
ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จํากัด และบริษัท เทสโก้ จํากัด เพื่อ
ดําเนินงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ 
การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ แล้ว 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 แจ้งให้ที่ปรึกษาเริ่มงานเมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2556 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 15 เดือน จะแล้ว
เสร็จในเดือนมกราคม 2558 ซึ่งที่ปรึกษาได้ส่งรายงาน
เบื้องต้น (Inception Report) แล้วเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2556 
 
 

เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมของโครงการฯ  แล้ ว  
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 แจ้งให้ที่
ปรึกษาเริ่มงานเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2556 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 15 เดือน 
จะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2558 
ซึ่งที่ปรึกษาได้ส่งรายงานเบื้องต้น 
(Inception Report) แล้ว เมื่อวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2556 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน

โครงการ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 
(ล้านบาท) 

สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงาน 
สถานะปัจจบุนั/ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/ 
ปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) 

5. การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ - -      เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 กทพ. ได้นําเรื่องการพัฒนา
พื้นที่ในเขตทางพิเศษเชิงพาณิชย์ของ กทพ. เสนอกระทรวง
คมนาคม (คค.) เพื่อพิจารณานําเสนอ ครม. เพื่อทราบเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ โดยการนําพื้นที่ในเขต
ทางพิเศษไปพัฒนาเพื่อสาธารณประโยชน์และการพัฒนาพื้นที่
ในเขตทางพิเศษในเชิงพาณิชย์ตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่
ในเขตทางพิเศษของ กทพ. ควบคู่กันไปตามพระราชบัญญัติ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 
     ครม. มีมติเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 รับทราบและ
เห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ 
โดยการนําพื้นที่ในเขตทางพิเศษไปพัฒนาเพื่อสาธารณประโยชน์
และการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษในเชิงพาณิชย์ตาม 
แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษของ กทพ. ควบคู่
กันไปตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2550 รวมทั้งให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 
กันยายน 2547 (เรื่อง การดําเนินการตามแผนงานพัฒนาการ
ขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 
ข้อ 2.3 และเพื่อให้เกิดความรอบคอบ ถูกต้อง ตามกฎหมายและ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงให้ คค. (กทพ.) นํารายละเอียด 
โครงการต่าง ๆ ที่จะดําเนินการพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

     ในปี งบประมาณ  2556 
ต่อเนื่องปีงบประมาณ 2557 กทพ. 
ได้รับนโยบายจากกระทรวงคมนาคม  
ในการสนับสนุนพื้นที่ใต้โครงสร้าง
ทางพิ เศษบริ เวณด่านเก็บค่าผ่าน 
ทางพิเศษพหลโยธิน 1 และด่านฯ 
พหลโยธิน 2 เพื่อจัดระเบียบรถตู้
โดยสารสาธารณะบริเวณโดยรอบ
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยให้บริษัท 
ขนส่ง จํากัด (บขส.) เป็นผู้ดําเนินการ 
และไ ด้มี การสํ ารวจพื้ นที่ ร่ วมกัน
ระหว่าง กทพ. และ บขส. เรียบร้อยแล้ว 
ซึ่ ง บขส . ได้จัดส่ งแบบแปลนการ
ก่อสร้างเบื้องต้นให้ กทพ. แล้ว และ
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องของ  กทพ . 
ตรวจสอบแล้วมีข้อสังเกตให้ บขส. 
ไปแก้ไขแบบ ขณะนี้อยู่ระหว่าง บขส. 
ปรับแก้ไขแบบแปลนเพื่อส่งให้ กทพ. 
ต่อไป 
    สําหรับการพัฒนาพื้นที่ ในเชิ ง
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน

โครงการ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 
(ล้านบาท) 

สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงาน 
สถานะปัจจบุนั/ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/ 
ปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) 

ไปพิจารณาในรายละเอียดร่วมกับกระทรวงการคลัง (กค.) 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) แล้วนําเสนอ 
ครม. อีกครั้งหนึ่งต่อไป 
     เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ได้มีการประชุมหารือ
ระหว่าง กทพ. กค. สศช. และ สคก. เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่
ในเขตทางพิเศษเชิงพาณิชย์ของ กทพ. ตามมติ ครม. 
เมี่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 โดยมีมติร่วมกันว่า กทพ. 
สามารถนําพื้นที่เขตทางพิเศษที่ได้เวนคืนและก่อสร้างทาง
พิเศษ  เสร็จเรียบร้อยแล้วมาพัฒนาเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการ
ให้บริการสาธารณะได้ เนื่องจาก กทพ. ได้ดําเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตาม
อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการทางพิเศษ 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550  
     เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ครม. มีมติรับทราบผล
การประชุมร่วมระหว่าง กทพ. กค. สศช. และ สคก. เมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม 2554 และให้ คค. (กทพ.) รับเรื่องการดําเนิน
โครงการเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับการให้บริการสาธารณะ 
ระหว่าง คค. (กทพ.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไปพิจารณา
ทบทวนรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน รวมทั้ง

พาณิชย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน

โครงการ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 
(ล้านบาท) 

สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงาน 
สถานะปัจจบุนั/ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/ 
ปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) 

เกณฑ์การพิจารณาให้สอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้นําความเห็นของ 
กค. สศช. และ สคก. ไปประกอบการพิจารณาและนําเสนอ 
ครม. อีกครั้งหนึ่ง 

     รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง) ได้มีบัญชาตามท้ายหนังสือ

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ลงวันที่ 

8 พฤษภาคม 2555 ให้ กทพ. เร่งรัดดําเนินการตามความเห็น
ของ สนข. ในแต่ละกรณี ดังนี้ 
     1. กรณีโครงการเสริมสร้างสุขภาพและแหล่งเรียนรู้ 
สําหรับเด็กเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้ กทพ. ดําเนินการตาม
มติ ครม. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555  
     2. กรณีโครงการนําร่อง 4 โครงการตามแผนแม่บท 
การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ ให้ กทพ. ดําเนินโครงการ 
นําร่อง 4 โครงการ ตามแผนแม่บท โดยให้พิจารณาในแต่ละ
พื้นที่ ตามมาตรา 8 (1) (2) มาตรา 10 (12) (14) และมาตรา 
57 (5) ของพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 แล้วแต่กรณีดังนี้ 

2.1 กรณีต้องนําเสนอ ครม. เห็นชอบ 

ต้องเป็นกรณีที่เป็นการให้เช่าหรือให้สิทธิใด ๆ 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน

โครงการ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 
(ล้านบาท) 

สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงาน 
สถานะปัจจบุนั/ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/ 
ปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) 

ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินหนึ่งร้อยล้านบาท หรือที่มี 
กําหนดเวลาการให้เช่าหรือให้สิทธิใด ๆ เกินห้าปี เว้นแต่การ
ให้เช่าหรือให้สิทธินั้นเป็นการให้แก่หน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 
57 (5) ซึ่ง กทพ. ต้องดําเนินการเสนอ ครม. ตามขั้นตอน 
โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ กทพ. มาด้วยก่อนเสนอ 
คค. เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาต่อไปตามลําดับ 

2.2 กรณีไม่ต้องนําเสนอ ครม. เห็นชอบ 

เป็นกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขของมาตรา 57 (5)  
กทพ. สามารถดําเนินการได้ภายใต้กฎหมายและระเบียบ 
ข้อบังคับภายในของ กทพ. เอง 

     3. กรณีพื้นที่ในเขตทางพิเศษนอกเหนือจากพื้นที่ที่กําหนด

ในแผนแม่บทฯ กทพ. สามารถดําเนินการพัฒนาพื้นที่ในเขต

ทางพิเศษในเชิงพาณิชย์ได้ทุกพื ้นที ่ตามพระราชบัญญัติ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 8 (1) (2)  

และมาตรา 10 (12) (14) และมาตรา 57 (5) ประกอบกับ

มติ ครม. เมี่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ที่ยกเว้นให้ กทพ.  

ไม่ต้องปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 แล้ว 

กทพ. สามารถดําเนินการได้ในทุกพื้นที่แล้วแต่กรณีที่ปรากฏ

ในข้อ 2.1-2.2  
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน

โครงการ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 
(ล้านบาท) 

สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงาน 
สถานะปัจจบุนั/ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/ 
ปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) 

ในปีงบประมาณ 2556 ต่อเนื่องปีงบประมาณ 2557 
กทพ. ได้รับนโยบายจากกระทรวงคมนาคม ในการสนับสนุน
พื้นที่ใต้โครงสร้างทางพิเศษบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
พหลโยธิน 1 และด่านฯ พหลโยธิน 2 เพื่อจัดระเบียบรถตู้
โดยสารสาธารณะบริเวณโดยรอบอนุสาวรี ย์ชัยสมรภูมิ  
โดยให้บริษัท ขนส่ง จํากัด (บขส.) เป็นผู้ดําเนินการ และได้มี
การสํารวจพื้นที่ร่วมกันระหว่าง กทพ. และ บขส. เรียบร้อยแล้ว 
ซึ่ง บขส. ได้จัดส่งแบบแปลนการก่อสร้างเบื้องต้นให้ กทพ. แล้ว 
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องของ กทพ . ตรวจสอบแล้วมี
ข้อสังเกตให้ บขส. ไปแก้ไขแบบ ขณะนี้อยู่ระหว่าง บขส. 
ปรับแก้ไขแบบแปลนเพื่อส่งให้ กทพ. ต่อไป 

สําหรับการพัฒนาพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ ขณะนี้อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

6. แนวทางการบริหารจัดการการจัดเก็บ  
ค่าผ่านทางพิเศษ การบํารุงรักษา และการ
จั ดกา รจร าจ รทา งหลวงพิ เ ศษว งแหวน  
กาญจนาภิเษกด้านใต้ (ช่วงบางขุนเทียน-สุขสวัสดิ์) 
 

๓,๐๔๙.๒๖ 
(เฉพาะระบบ
เก็บค่าผ่าน

ทางอัตโนมัติ) 

อยู่ระหว่าง
การปรับปรุง
งบประมาณ 

ในการประชุม ครม. เมื่อวันที ่๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีมติ 
๑) เห็นชอบให้ยกเลิกมติ ครม. เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม 

๒๕๔๖ (เรื่อง โครงการทางหลวงพิเศษวงแหวนกาญจนาภิเษก 
ด้านใต้ ช่วงสุขสวัสดิ์-บางพลี) ที่อนุมัติให้ ทล. โอนโครงการ
ทางหลวงพิเศษวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้ ช่วงถนน
พระรามที่ ๒ ถึงถนนสุขสวัสดิ์ ให้ กทพ. เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการและบริหารโครงการต่อไป เพื่อจะได้นําเงินรายได้

กทพ. และ ทล. ได้มีการประชุม
ร่วมกัน เรื่อง  การบริหารจัดการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมบนทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวน 
รอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนน
กาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง-
บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับ 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน

โครงการ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 
(ล้านบาท) 

สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงาน 
สถานะปัจจบุนั/ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/ 
ปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) 

จากการเก็บค่าผ่านทางของโครงการเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้เข้าร่วมลงทุน
ประมาณการเป็นผลตอบแทนโครงการตลอดอายุโครงการฯ 
ต่อไป ตามที่ คค. เสนอ 

๒) เห็นชอบในหลักการให้ กทพ. เป็นหน่วยงานบริหาร
จัดการจัดเก็บรายได้ค่าผ่านทาง บํารุงรักษาทาง และงาน
กู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ถนนสายวงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหานคร ที่ กม. ๓๑+๒๘๔.๔๖ – กม. ๔๕+
๙๘๖.๓๑ (ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ เดิม) ให้ ทล. เพื่อ
นําเข้าเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง โดยให้ คค. (ทล.) รับไป
พิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทําข้อตกลง ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการเบิกจ่ายเงินที่จัดเก็บได้ ร่วมกับ  
กค. (กรมบัญชีกลาง) สํานักงบประมาณ และ สศช. ให้เป็นไป
ตามข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง 
แล้วนําเสนอ ครม. อีกครั้งหนึ่ง   

3) ให้ คค. รับความเห็นเพิ่มเติมของ สศช. เกี่ยวกับการ
พิจารณาข้อตกลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการในการเบิกค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และการจัดให้มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ควรพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ  
ผลการดําเนินงาน เพื่อป้องกันปัญหาข้อพิพาทในอนาคตที่อาจจะ
เกิดขึ้น และพิจารณาให้ครอบคลุมถึงการจ่ายคืนเงินลงทุนของ

บางขุ น เที ยน  ครั้ ง ที่  1 /2556  
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ครั้งที่ 
2/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 
และครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2556 ซึ่งผลการประชุม
สรุปได้ดังนี้ 

๑) สัดส่วนการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวข้องกับกองบริการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (กธอ.) (สําหรับ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Central System)  

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ
สําหรับสัดส่วนการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับ กธอ. (สําหรับส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ Central System) โดย 
ทล. รับผิดชอบช่องทาง Easy Pass 
จํานวน ๑๑ ช่องทาง จากช่องทาง 
Easy Pass ตั้งแต่ด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษบางขุนเทียน ไปจนถึงด่านเก็บ
ค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว รวมทั้งสิ้น 
๔๗ ช่องทาง คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน

โครงการ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 
(ล้านบาท) 

สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงาน 
สถานะปัจจบุนั/ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/ 
ปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) 

ระบบเก็บค่ าผ่ านทางและระบบควบคุมความปลอดภัย  
เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินของ กทพ. โดยให้ คค. สํานักงบประมาณ 
และกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมพิจารณาข้อตกลงระหว่าง ทล. และ 
กทพ. เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบและเป็นธรรม
ต่อไป นอกจากนี้ให้ ทล. พิจารณา เตรียมพื้นที่สําหรับเป็นจุดจอด
พักรถบรรทุกบริเวณหน้าด่านเก็บเงินพระรามที่ 2 เพื่อแก้ไข
ปัญหาการจราจรติดขัด โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในการ  
จัดระเบียบจุดจอดรถบรรทุกบริเวณดังกล่าว ไปพิจารณา
ประกอบการดําเนินการต่อไปด้วย  

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณะทํางานกลุ่มย่อย
ของ กทพ. และ ทล. ได้มีการหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาค่าใช้จ่าย
ที่ กทพ. จะเรียกเก็บจาก ทล. และขอเอกสารจาก กทพ. เพื่อ
ประกอบการพิจารณา ซึ่ง กทพ. ได้จัดส่งเอกสารให้ ทล. แล้ว
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 และเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๕ คณะทํางานกลุ่มย่อยของ ทล. ได้ประสานงานแจ้งให้
คณะทํางานกลุ่มย่อยของ กทพ. ทราบว่าได้มีการประชุมภายใน 
ทล. เรื่องการนําส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านทางที่จัดเก็บโดย 
กทพ. ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าแนวทางการนําส่งเงินรายได้
ให้ ทล. ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ไม่เป็นไปตามระเบียบ
กรมทางหลวงว่าด้วยเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ร้อยละ  ๒๓ .๔๐๔  ทั้ งนี้  สัดส่ วน 
ความรับผิดชอบสําหรับค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
การเปลี่ยนแปลงจํานวนช่องทาง Easy 
Pass ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
     ๒ )  แผนผังแสดงขั้นตอนการ
ดําเนินการ (Flow Chart) ของ กทพ. 

 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ
การนําส่งเงินรายได้และการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจาก ทล. ตามที่ กทพ. เสนอ  
แต่สําหรับแนวทางปฏิบัติในขั้นตอน
ก่อนการนําส่งเงินรายได้ที่ กทพ .  
จะหักภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนการนําส่ง
เงินรายได้ให้แก่ ทล. นั้น ให้ ทล. 
ประสานกั บกรมสรรพากรและ
กรมบัญชีกลางในประเด็นดังกล่าวต่อไป 
     ๓) การแบ่งประเภทยานพาหนะ
เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง 

 ที่ประชุมรับทราบผลการ
ทดสอบระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
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จึงมีมติเห็นชอบให้นําประเด็นเรื่องการนําส่งเงินรายได้
ค่าธรรมเนียมผ่ านทางที่ เสนอโดย  กทพ .  ไปหารือกับ
กรมบัญชีกลางก่อน เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 คณะทํางานกลุ่มย่อย
ของ ทล. ได้แจ้งผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง โดย
กรมบัญชีกลางขอให้ กทพ. และ ทล . ทําความตกลงกัน 
ในรายละเอียดให้สิ้นสุดก่อนที่จะดําเนินการหารือร่วมกับ
กรมบัญชีกลางต่อไป ทล. และ กทพ. ได้มีการประชุมร่วมกัน 
เรื่อง การบริหารจัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบนทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
(ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-
ต่างระดับบางขุนเทียน เพื่อให้สามารถดําเนินการบริหาร
จัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
6 ธันวาคม 2554 และตามประกาศกฎกระทรวงกําหนด
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 
สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) 
ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 และ ครั้งที่ 
3/2556 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ซึ่งผลการประชุม

ของ กทพ. ที่รายงานต่อที่ประชุม 
และเห็นชอบให้  กทพ .  นํา เสนอ
มาตรการการตรวจสอบปริมาณ
การจราจรและรายได้ เพื่อยืนยัน
ความถูกต้องของปริมาณการจราจร
และรายได้ต่อ ทล. ในการประชุมครั้ง
ต่อไป 
     ๔)  การขอเพิ่มรายการค่าใช้จ่าย
สํานักงาน ในสรุปรายการค่าใช้จ่าย 
ที่จะเรียกเก็บจาก ทล. 

 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ
ค่าเบี้ยประกันน้ําท่วม การขนส่งเงิน
รายได้ เงินทอน และค่าจัดซื้อยานพาหนะ
ที่ปฏิบัติงานบนทางหลวงพิเศษ และ
รับทราบการชี้แจงของ กทพ. เกี่ยวกับ
ค่าจ้างที่ปรึกษาที่ เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการทางหลวงพิเศษ 
     ๕) การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของตํารวจโดย กทพ.  

 ที่ประชุมรับทราบ และให้ 
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สรุปได้ดังนี้ 
๑) สัดส่วนการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกอง

บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (กธอ.) (สําหรับส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ Central System)  
         ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการสําหรับสัดส่วนการ 
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ กธอ. (สําหรับส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับ Central System) โดย ทล. รับผิดชอบช่องทาง Easy 
Pass จํานวน ๑๑ ช่องทาง จากช่องทาง Easy Pass ตั้งแต่
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน ไปจนถึงด่านเก็บ 
ค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว รวมทั้งสิ้น ๔๗ ช่องทาง คิดเป็น
สัดส่วนเท่ากับร้อยละ ๒๓.๔๐๔ ทั้งนี้ สัดส่วนความรับผิดชอบ
สําหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนช่องทาง Easy Pass ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

๒)  แผนผังแสดงขั้นตอนการดําเนินการ (Flow Chart) 
ของ กทพ. 
          ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการนําส่งเงินรายได้
และการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจาก ทล. ตามที่ กทพ. เสนอ  
แต่สําหรับแนวทางปฏิบัติในขั้นตอนก่อนการนําส่งเงินรายได้
ที่ กทพ. จะหักภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนการนําส่งเงินรายได้ให้แก่ 
ทล. นั้น ให้ ทล. ประสานกับกรมสรรพากรและกรมบัญชีกลาง

กทพ. ประมาณการค่าใช้จ่ายวัสดุ
สํานักงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่คาดว่าจะมีในการสนับสนุนการ
ปฏิบั ติหน้าที่ ของตํารวจ  บนช่วง 
พระประแดง–ต่างระดับบางขุนเทียน 
โดยให้รวมถึงค่ า เช่ายานพาหนะ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้วย เพื่อไม่ให้มี
ปัญหาการขาดยานพาหนะ หากทางพิเศษ
เฉลิมมหานครเรียกยานพาหนะที่ใช้งาน
อยู่ในปัจจุบันกลับคืน แล้วนําเสนอ 
ให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาต่อไป 
     ๖)  สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายที่ 
กทพ. จะเรียกเก็บจาก ทล. 

ที่ประชุมรับทราบ และให้ 
กทพ. สรุปประมาณการค่าใช้จ่าย 
ที่ จะ เรี ยก เก็บจาก  ทล .  สํ าหรับ 
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายถนน
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนน
กาญจนาภิ เษก) ตอนพระประแดง– 
บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับ 
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ในประเด็นดังกล่าวต่อไป 
     ๓)  การแบ่งประเภทยานพาหนะเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ผ่านทาง 

 ที่ประชุมรับทราบผลการทดสอบระบบเก็บค่าผ่าน 
ทางพิเศษของ กทพ. ที่รายงานต่อที่ประชุม และเห็นชอบให้ 
กทพ. นําเสนอมาตรการการตรวจสอบปริมาณการจราจร
และรายได้ เพื่อยืนยันความถูกต้องของปริมาณการจราจร
และรายได้ต่อ ทล. ในการประชุมครั้งต่อไป 
     ๔)  การขอเพิ่มรายการค่าใช้จ่ายสํานักงาน ในสรุปรายการ
ค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจาก ทล. 

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการค่าเบี้ยประกันน้ําท่วม 
การขนส่งเงินรายได้ เงินทอน และค่าจัดซื้อยานพาหนะ 
ที่ปฏิบัติงานบนทางหลวงพิเศษ และรับทราบการชี้แจงของ 
กทพ. เกี่ยวกับค่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
ทางหลวงพิเศษ 
     ๕)  การสนบัสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจโดย กทพ.  

 ที่ประชุมรับทราบ และให้ กทพ. ประมาณการค่าใช้จ่าย
วัสดุสํานักงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่คาดว่าจะมีในการ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจ บนช่วงพระประแดง-  
ต่างระดับบางขุนเทียน โดยให้รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ 

บางขุนเทียน ในส่วนของค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวข้องกับ กธอ. (สําหรับส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ Central System) ตลอดจน
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา และค่าโทรศัพท์ 
ที่ ด่านชั่งน้ําหนัก ๑ ๒ และ ๓  
(บางขุ นเที ยน )  และศูนย์ ควบคุ ม 
ทางพิเศษ ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม 
และนําเสนอต่อที่ประชุมต่อไป   
     ๗) อํานาจหน้าที่ของพนักงาน
กู้ภัยและพนักงานจัดการจราจร 

 ที่ประชุมรับทราบตามที่ กทพ. 
เสนอให้ ทล. มีหนังสือแต่งตั้งหรือ 
มอบอํานาจให้พนักงานกู้ภัยและ 
พนักงานจัดการจราจรของ กทพ .  
ให้สามารถดําเนินการบนทางหลวงพิเศษ 
     ๘)  การเหมาจ่ายค่าบริหารจัดการ 

 ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันให้
ร่วมพิจารณาแนวทางการดําเนินการ
เรื่องค่าใช้จ่ายด้วยวิธีการเหมาจ่าย 
สําหรับการบริหารจัดการจัดเก็บ
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เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้วย เพื่อไม่ให้มีปัญหาการขาดยานพาหนะ
หากทางพิเศษเฉลิมมหานครเรียกยานพาหนะที่ใช้งานอยู ่
ในปัจจุบันกลับคืน แล้วนําเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาต่อไป 
     ๖)  สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายที่ กทพ. จะเรียกเก็บ 
จาก ทล. 

ที่ประชุมรับทราบ และให้ กทพ. สรุปประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจาก ทล. สําหรับทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๙ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
(ถนนกาญจนาภิ เษก )  ตอนพระประแดง -บางแค  ช่วง 
พระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ในส่วนของค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวข้องกับ กธอ. (สําหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Central 
System) ตลอดจนค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา และค่าโทรศัพท์  
ที่ด่านชั่งน้ําหนัก ๑ ๒ และ ๓ (บางขุนเทียน) และศูนย์ควบคุม
ทางพิเศษ ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม และนําเสนอต่อ 
ที่ประชุมต่อไป   
     ๗) อํานาจหน้าที่ของพนักงานกู้ภัยและพนักงานจัดการ
จราจร 

 ที่ประชุมรับทราบตามที่ กทพ. เสนอให้ ทล. มีหนังสือ
แต่งตั้งหรือมอบอํานาจให้พนักงานกู้ภัยและพนักงานจัดการ
จราจรของ กทพ. ให้สามารถดําเนินการบนทางหลวงพิเศษ 

ค่าธรรมเนียมบนทางหลวงพิ เศษ
หมายเลข ๙ สายถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) 
ตอนพระประแดง -บางแค  ช่ วง 
พระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน 
โดยขอให้คณะทํางานของแต่ละฝ่าย
หารือร่วมกันเพื่อพิจารณาในรายละเอียด  
ตามผลการหารือที่ได้ข้อสรุปร่วมกันแล้ว 
และนําเสนอต่อที่ประชุมต่อไป 
     ๙)  การจัดทําร่างบันทึกข้อตกลง 

 ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกัน 
ในการจัดทําร่างบันทึกข้อตกลงเรื่อง
การบริหารจัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สาย
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
(ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง– 
บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับ 
บางขุนเทียน โดย ทล. ขอให้ กทพ. 
จัดทําร่างบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว
ในเบื้องต้น ตามผลการหารือที่ ไ ด้
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน

โครงการ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 
(ล้านบาท) 

สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงาน 
สถานะปัจจบุนั/ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/ 
ปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) 

     ๘)  การเหมาจ่ายค่าบริหารจัดการ 
  ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันให้ร่วมพิจารณาแนวทาง 

การดําเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยวิธีการเหมาจ่าย สําหรับ
การบริหารจัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๙ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
(ถนนกาญจนาภิ เษก )  ตอนพระประแดง -บางแค  ช่วง 
พระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน โดยขอให้คณะทํางานของ
แต่ละฝ่ ายหารือร่ วมกันเพื่ อพิจารณาในรายละเอียด  
ตามผลการหารือที่ได้ข้อสรุปร่วมกันแล้ว และนําเสนอต่อ 
ที่ประชุมต่อไป 
     ๙)  การจัดทําร่างบันทึกข้อตกลง 

  ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการจัดทําร่างบันทึก
ข้อตกลงเรื่องการบริหารจัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบน 
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง- 
บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน โดย ทล. 
ขอให้ กทพ. จัดทําร่างบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าวในเบื้องต้น 
ตามผลการหารือที่ได้ข้อสรุปร่วมกันแล้ว และนําเสนอต่อ 
ที่ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดต่อไป 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กทพ. ได้รับการ

ข้อสรุปร่วมกันแล้ว และนําเสนอต่อ 
ที่ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาใน
รายละเอียดต่อไป 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
กทพ. ได้รับการประสานงานจาก ทล. 
ว่าได้หารือกับกรมสรรพากรเป็นการ
ภายในได้รับแจ้งว่าค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางของ ทล. มีแนวโน้มที่จะต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และสําหรับค่าลงทุน
ติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางพิ เศษ 
ที่ กทพ. ได้จ่ายไปแล้วนั้น ขอให้ กทพ. 
พิจารณาหาแนวทางเพื่อเรียกเก็บเป็น
ค่าเช่าตามสัดส่วนที่ ทล. รับผิดชอบ
ต่อไป   

ปัจจุบัน กทพ. อยู่ระหว่างการ
พิจารณาดําเนินการตามมติที่ประชุม 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน

โครงการ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 
(ล้านบาท) 

สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงาน 
สถานะปัจจบุนั/ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/ 
ปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) 

ประสานงานจาก ทล. ว่าได้หารือกับกรมสรรพากรเป็นการ
ภายในได้รับแจ้งว่าค่าธรรมเนียมผ่านทางของ ทล. มีแนวโน้ม
ที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และสําหรับค่าลงทุนติดตั้งระบบ
เก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ กทพ. ได้จ่ายไปแล้วนั้น ขอให้ กทพ. 
พิจารณาหาแนวทางเพื่อเรียกเก็บเป็นค่าเช่าตามสัดส่วนที่ ทล. 
รับผิดชอบต่อไป   
     ปัจจุบัน กทพ. อยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินการตาม
มติที่ประชุม 

7. ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติโดยใช้
บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) 
     7.๑ ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ
ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช 
(รวมทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร) 
 
 
 
 
 
 

 
 

450 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 

(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ) 

 
 
 
 
 
 
 

      
 
     กทพ. ได้เริ่มจําหน่ายบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ของ 
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช (รวมทางพิเศษสาย
รามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) ตั้งแต่วันที่ 20 
ตุลาคม 2552 ติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแล้ว
เสร็จและเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2553 โดย
มียอดจําหน่ายบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) สะสมจนถึงเดือน
ธันวาคม 2556 จํานวน 317,007 บัตร 
 
 
 

      
 
     ยอดจําหน่ายบัตรอัตโนมัติ (Easy 
Pass) ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
ทางพิ เศษฉลองรัช และทางพิ เศษ 
สายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก 
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 
2552 สะสมจนถึงเดือนธันวาคม 
2556 จํานวน 317,007 บัตร 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลจากระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ส่วนกลาง (Central 
System : CS) ณ วันที่ 25 ธันวาคม 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน

โครงการ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 
(ล้านบาท) 

สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงาน 
สถานะปัจจบุนั/ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/ 
ปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) 

 
 
 
     7.๒ ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ
ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 
และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ (ช่วงสุขสวัสดิ์-
บางขุนเทียน) 
 
 
 
 
 
 
 
     7.3 ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ
ของทางพิเศษศรีรัช 
 
 
 
 
 

 
 
 

3,049.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     กทพ. ได้เริ่มจําหน่ายบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ของ 
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2553 
และติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแล้วเสร็จ และ
เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2553 โดยมียอด
จําหน่ายบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) สะสมจนถึงเดือนธันวาคม 
2556 จํานวน 82,769 บัตร 
 
 
 
 
 
     บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ได้เริ่มจําหน่าย
บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ของทางพิเศษศรีรัช เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2553 และติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ
แล้วเสร็จและเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2553 
โดยมียอดจําหน่ายบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) สะสมจนถึง
เดือนธันวาคม 2556 จํานวน 280,646 บัตร 
 

2556 โดยยังไม่ผ่านการตรวจสอบ
จากกองตรวจสอบรายได้ของ กทพ. 
  
     ยอดจําหน่ายบัตรอัตโนมัติ (Easy 
Pass) ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก  
(บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่วันที่ 27 
มกราคม 2553 สะสมจนถึงเดือน
ธันวาคม 2556 จํานวน 82,769 บัตร 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลจากระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ส่วนกลาง (Central 
System : CS) ณ วันที่ 25 ธันวาคม 
2556 โดยยังไม่ผ่านการตรวจสอบ
จากกองตรวจสอบรายได้ของ กทพ. 
 
     ยอดจําหน่ายบัตรอัตโนมัติ (Easy 
Pass) ของทางพิเศษศรีรัช ตั้งแต่
วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 สะสม
จนถึ งเดือนธันวาคม 2556 จํ านวน 
280,646 บัตร 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลจากระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ส่วนกลาง (Central 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน

โครงการ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 
(ล้านบาท) 

สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงาน 
สถานะปัจจบุนั/ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/ 
ปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) 

 
 
 
     7.4 ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติของ 
ทางพิเศษบูรพาวิถี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

400 

 
 
 
- 

(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ) 

 

 
 
 
     กทพ. ได้เริ่มจําหน่ายบัตรอัตโนมั ติ (Easy Pass) ของ 
ทางพิเศษบูรพาวิถี ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 ติดตั้ง
ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแล้วเสร็จและเริ่มเปิด
ให้บริการเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 โดยมียอดจําหน่าย
บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) สะสมจนถึงเดือนธันวาคม 2556 
จํานวน 35,756 บัตร 

System : CS) ณ วันที่ 25 ธันวาคม  
2556 โดยยังไม่ผ่านการตรวจสอบ
จากกองตรวจสอบรายได้ของ กทพ. 
     ยอดจําหน่ายบัตรอัตโนมัติ (Easy 
Pass) ของทางพิเศษบูรพาวิถี ตั้งแต่
วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 สะสม
จนถึงเดือนธันวาคม 2556 จํานวน 
35,756 บัตร 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลจากระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ส่วนกลาง (Central 
System : CS) ณ วันที่ 25 ธันวาคม 
2556 โดยยังไม่ผ่านการตรวจสอบ
จากกองตรวจสอบรายได้ของ กทพ.  

 
 
 
 
 
 
 



 - 28 -

 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ข้อจํากดัของระบบเกบ็คา่ผา่นทางพเิศษอตัโนมตัิโดยใชบ้ตัร

อัตโนมตัิ (Easy Pass) 
การแก้ไขปญัหา 

   7.5 ผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ใช้บริการระบบ
บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) เรื่องข้อจํากัดของระบบเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษอัตโนมัติโดยใช้บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) 

๑) เนื่องจากฟิล์มติดรถยนต์ที่มีส่วนผสมของโลหะมีความสามารถ
ในการสะท้อนคลื่นความร้อนหรือรังสีได้ดีมาก ซึ่งจะทําให้สะท้อน
คลื่นสื่อสารของระบบบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) จึงเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ทําให้บัตรไม่อ่านค่า นอกจากนี้ฟิล์มที่มีระดับความเข้มมาก ก็เป็น
อุปสรรคต่อคลื่นสื่อสารของบัตรเช่นกัน 
 
๒) รถยนต์นําเข้าที่มีการเคลือบกระจกด้วยโลหะมาจากโรงงาน 
โดยมากจะเว้นพื้นที่เฉพาะในการติดตั้งบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass)  
ไว้แล้ว ซึ่งก็คือพื้นที่บริเวณรังผึ้ง หลังกระจกมองหลัง ซึ่งหากติดผิด
ตําแหน่งจะเป็นอุปสรรคในการส่งคลื่นสื่อสารของระบบบัตร
อัตโนมัติ (Easy Pass) อาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถผ่านช่องทาง
อัตโนมัติได้ 
 
 
 
๓) รถยนต์ที่มีการดัดแปลงยกสูง หรือติดตั้งอุปกรณ์กันชนขนาด
ใหญ่และยื่นออกมาจากตัวรถมาก จะเป็นปัญหาในการตรวจจับ
ของอุปกรณ์ในช่องทาง โดยระบบจะอ่านว่ามีรถยนต์ 2 คัน ในช่องทาง 
แต่ไม่มีบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ทําให้ไม้กั้นไม่ยก ซึ่งจะทําให้มี

ได้ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตฟิล์มติดรถยนต์ ในการ
ทดสอบระดับความเข้มของฟิล์มที่สามารถผ่านช่องทาง
อัตโนมัติได้ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบผ่าน
ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Customer 
Service)  
 
จัดตั้งศูนย์แนะนําการติดตั้ง Easy Pass อย่างถูกวิธี 
เรียกว่า “Easy Pass Fast Service” ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการ
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ 
ศรีรัช ซึ่งจะให้บริการแนะนําการใช้บัตรอัตโนมัติ (Easy 
Pass) บริการติดตั้งบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ให้แก่
ผู้ใช้บริการ บริการกรีดฟิล์มติดกระจก เป็นต้น โดยผลการ
ดําเนินงาน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2556 มียอดผู้ใช้บริการ
สะสม 18,438 ราย 
 
กทพ. จะแนะนําให้เจ้าของรถนํารถเข้ามาทดสอบการผ่าน
ช่องทาง และชี้แจงให้ผู้ใช้บริการทราบว่ารถดัดแปลง
ประเภทนี้จะไม่สามารถผ่านทางได้ 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ข้อจํากดัของระบบเกบ็คา่ผา่นทางพเิศษอตัโนมตัิโดยใชบ้ตัร

อัตโนมตัิ (Easy Pass) 
การแก้ไขปญัหา 

ปัญหาในการผ่านทาง 
๔) มีการใช้งานบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ไม่ถูกต้อง อาทิ  
การนําบัตรออกมาโบกนอกตัวรถ การไม่ติดตั้งบัตรที่กระจกรถ
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อคลื่นสื่อสารของระบบ และการนําบัตร ๒ ใบ  
ไว้ในรถบริเวณเดียวกัน ซึ่งอาจทําให้ระบบตัดเงินสํารองในบัตร
ผิดพลาด เป็นต้น 
 
๕) รถที่ไม่มีบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) เข้าใช้ช่องทาง Easy Pass  
ซึ่งจะไม่สามารถผ่านทางได้ ทําให้ต้องถอยรถออกหรือต้องยกไม้
กั้นขึ้น ทําให้เกิดการจราจรติดขัดบริเวณช่องทางอัตโนมัติ และ
ทําให้ผู้ใช้บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ไม่ได้รับความสะดวกในการ 
ใช้บริการ 
 
๖) ข้อผิดพลาดของระบบบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) บางกรณี 
 

 
จัดตั้งศูนย์แนะนําการติดตั้ง Easy Pass อย่างถูกวิธี เรียกว่า 
“Easy Pass Fast Service” ซึ่งนอกจากจะให้บริการในการ
ติดตั้งบัตรแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่บริการให้คําแนะนําเรื่อง
การใช้บัตรด้วย 
  
 
กําหนดมาตรการร่วมกับตํารวจ ในการแก้ไขปัญหารถ
ไม่มีบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) เข้าใช้ช่องทาง Easy Pass 
 
 
 
 
-  เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบและดูแลระบบ 
-  ประสานงานกับผู้รับจ้างในการแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ  
อย่างใกล้ชิด 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ทางพเิศษ 
ปริมาณรถ ๔ ล้อทั้งหมด 

ที่ใชท้างพเิศษ (เที่ยว) 

ปริมาณรถ ๔ ล้อที่ใช ้

บตัร Easy Pass (เที่ยว) 

ปริมาณรถ ๔ ล้อที่ใชบ้ตัร Easy 

Pass เปรียบเทียบกบัปริมาณรถ 

๔ ล้อทั้งหมด (ร้อยละ) 

8. ปริมาณจราจรที่ใช้บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) 
เปรียบเทียบกับปริมาณจราจรทั้งหมด (ต่อ) 

    

        8.1 ปริมาณจราจรที่ใช้บัตรอัตโนมัติ 
(Easy Pass) เปรียบเทียบกับปริมาณจราจร
ทั้งหมด (เดือนธันวาคม 2556) 

๑) เฉลิมมหานคร 10,579,630  3,428,766 32.41 

๒) ฉลองรัช 5,271,984 1,703,030 32.30 

๓) ศรีรัช 18,814,713 6,049,242 32.15 

๔) กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ (ช่วงสุขสวัสดิ์-
บางขุนเทียน) 

5,822,745 1,515,400 26.03 

5) บูรพาวิถี 3,942,398 1,057,532 26.82 

รวม 44,431,470 13,753,970 30.96 

        8.2 ปริมาณจราจรที่ใช้บัตรอัตโนมัติ 
(Easy Pass) เปรียบเทียบกับปริมาณจราจร
ทั้งหมด (สะสมตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2553 
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556) 

๑) เฉลิมมหานคร 481,788,657 115,656,271 24.01 

๒) ฉลองรัช 220,009,512 53,086,903 24.13 

๓) ศรีรัช 773,845,911 204,995,731 26.49 

๔) กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ (ช่วงสุขสวัสดิ์-
บางขุนเทียน) 

215,244,258 41,373,017 19.22 

5) บูรพาวิถี 71,602,362 21,152,065 29.54 

รวม 1,762,490,700 436,263,987 24.75 

หมายเหตุ : ข้อมูลยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากกองตรวจสอบรายได้ของ กทพ.  


